

NỘI DUNG TÓM TẮT ĐỀ TÀI

Ngành: Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan

Khóa 45 - Năm 2023

TRẦN THỊ THẢO TIÊN, 2023. “Thiết kế cảnh quan sân vườn biệt thự số 15 đường số 7, phường Phú Thứ, quận Cái Răng, Thành phố Cần Thơ”. Luận văn tốt nghiệp đại học chuyên ngành Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan – Trường Nông nghiệp, Đại học Cần Thơ, 53 trang.

Cán bộ hướng dẫn ThS. KTS. Châu Minh Khải.

TÓM LƯỢC

Đề tài “Thiết kế cảnh quan sân vườn biệt thự số 15 đường số 7, phường Phú Thứ, quận Cái Răng, Thành phố Cần Thơ” được tiến hành từ tháng 1/2023 – 5/2023, hiện trạng khu vực thiết kế có tổng diện tích 2100 m². Mục đích thiết kế là tạo ra cảnh quan đẹp, mang đến không gian xanh đáp ứng được nhu cầu nghỉ ngơi, thư giãn cho gia chủ. Bước đầu điều tra ghi nhận số liệu, hiện trạng khu vực thiết kế qua đó đánh giá ưu nhược điểm của hiện trạng khu vực thiết kế. Theo đó, tiến hành lập sơ đồ công năng lên ý tưởng thiết kế và hoàn thành thiết kế với hai phương án:

(1) Phương án 1: Thiết kế sân vườn biệt thự theo phong cách Địa Trung Hải, bố cục tự do. Thiết kế này tạo ra một không gian xanh mát, trong lành sẽ giúp cho gia chủ thư giãn, loại bỏ những mệt mỏi, lo toan sau những ngày làm việc căng thẳng ngay trong chính khu vườn của mình. Bố trí thảm cỏ và cây trồng với đa dạng các chủng loại cây với nhiều màu sắc, tạo ra được mùi hương thơm ngát. Khái toán chi phí công trình cho phương án 1 khoảng 675 triệu đồng

(2) Phương án 2: Thiết kế sân vườn biệt thự theo phong cách Địa Trung Hải kết hợp với cổ điển Châu Âu, bố cục đối xứng kết hợp tự do. Đối với thiết kế này, cảnh quan sân vườn sẽ tạo bởi những cây cảnh được cắt tỉa gọn gàng và thành những đường thẳng mạnh mẽ, phóng khoáng. Phong cách thiết kế mang phong cách tối giản nhưng không mất đi nét tinh tế của nó, các chi tiết cây cảnh cũng không quá cầu kỳ nhưng lại thu hút được ánh nhìn. Khái toán chi phí công trình cho phương án 2 khoảng 520 triệu đồng

Từ khóa: bố cục tự do, bố cục đối xứng, phong cách Địa Trung Hải, phong cách cổ điển Châu

VÕ PHẠM HÀNG NI, 2023. “THIẾT KẾ CẢNH QUAN SÂN VƯỜN BIỆT THỰ ĐƯỜNG SỐ 1 – KHU CÒN KHƯƠNG – PHƯỜNG CÁI KHÉ – QUẬN NINH KIỀU – THÀNH PHỐ CẦN THƠ”. Luận văn tốt

ngành Đại học Chuyên ngành Công Nghệ Rau Hoa Quả & Cảnh Quan,
Trường Nông Nghiệp, Đại Học Cần Thơ, 60 trang.

Cán bộ hướng dẫn: Thầy Châu Minh Khải.

TÓM LƯỢC

Đề tài: “ **Thiết kế cảnh quan sân vườn biệt thự đường số 1, Khu Cồn Khương, Phường Cái Khế, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ** ” được tiến hành từ tháng 12/2022 – 5/2023. Khu vực hiện trạng thiết kế nằm lệch góc trên hướng Bắc. Đối với biệt thự, dựa vào công trình kiến trúc hiện trạng nhà đã có của gia chủ qua đó lên ý tưởng thực hiện thiết kế theo sở thích của gia chủ sao cho hài hòa nhất với ngôi nhà, do khu đất gần sông lớn và vẫn còn chưa được hoàn thiện về phần cảnh quan khu đất. Bước đầu là điều tra, khảo sát hiện trạng công trình thiết kế, ghi nhận số liệu, đánh giá những ưu điểm và khuyết điểm của khu đất. Từ những yêu cầu đó, đề tài: “**Thiết kế cảnh quan sân vườn biệt thự đường số 1, khu Cồn Khương, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ**” được triển khai thực hiện với hai phương án thiết kế được đưa ra dựa vào công trình nhà kiến trúc đã có sẵn như sau:

Phương án 1: “Phong cách hiện đại, bố cục hình học và tự do”.

Mô hình được thực hiện với ý tưởng của hạt gạo, hình tròn và hình chữ nhật cạnh nhau. Công trình chú trọng việc gia tăng tối đa diện tích cây xanh và đất trồng cỏ. Phương án thiết kế đơn giản bao gồm khu vui chơi, hồ bơi, khu vực thư giãn...gợi cho gia chủ thêm nhiều cảm xúc. Ưu điểm tạo không gian vui chơi cho trẻ em, giữ được sự hài hòa giữa thiên nhiên và con người. Mặt khác mang lại nhiều yếu tố phong thủy và ý nghĩa nổi bật cho công trình. Để thực hiện phương án này thì khái toán chi phí cảnh quan khoảng 1 tỷ 403 triệu đồng.

Phương án 2: “Phong cách hiện đại, bố cục tự do”.

Sử dụng gỗ là vật liệu chủ yếu cho công trình. Lấy ý tưởng từ những nhánh của một dòng sông. Có rất nhiều điều thường xảy ra trong mỗi chúng ta, đứng trước những sự lựa chọn là những điều ta sẽ phải chấp nhận lấy – những thành công hoặc sẽ là thất bại, tuy được thể hiện giản dị, đơn giản nhưng mang lại rất nhiều ý nghĩa cho gia chủ, tạo nên nét nổi bật cho ngôi nhà, sự sáng tạo cho những không gian xung quanh ngôi nhà mang nét hiện đại kết hợp với vật liệu

gỗ cho lối đi sẽ giúp mang lại được không gian thư giãn và yên tĩnh cho những thành viên trong gia đình. Công trình sử dụng vật liệu gỗ, cây xanh, đồi cỏ, kết hợp với hồ nước. Ưu điểm của phương án là tạo sự thông thoáng, tận dụng tối đa mảng xanh của khu vườn. Để thực hiện được phương án 2 thì khái toán chi phí cảnh quan khoảng 876 triệu đồng.

Từ các đánh giá trên cho thấy cả hai phương án thiết kế đều là những mẫu sân vườn đẹp và đáp ứng tốt được những nhu cầu thực tế của chủ nhà. Nhìn chung, phương án 1 có phần chiếm ưu thế hơn so với phương án 2. Đề nghị người thi công có tay nghề, để tránh những chiều hướng xấu cho cảnh quan khi đã qua một thời gian sử dụng. Qua đó, đảm bảo chất lượng, vẻ đẹp cũng như độ bền vững theo thời gian của sân vườn.

Từ khóa: *Phong cách hiện đại, bố cục hình học, bố cục tự do.*

NGUYỄN ÚT HIỀN, 2023. “Thiết kế cảnh quan cà phê sân vườn khu dân cư Ngân Thuận, Bình Thủy, Cần Thơ”. Luận văn tốt nghiệp đại học chuyên ngành Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan, Trường Nông nghiệp, Trường Đại học Cần Thơ, 78 trang Cán bộ hướng dẫn: PGS. TS. Lê Văn Bé

TÓM LƯỢC Đề tài “Thiết kế cảnh quan quán cà phê sân vườn khu dân cư Ngân Thuận, Bình Thủy, Cần Thơ” đã được tiến hành từ tháng 3/2020 – 4/2023, với mục đích xây dựng một khu quán sân vườn thoái mái, lành mạnh, tạo thêm địa điểm lý tưởng để người dân thư giãn, giải tỏa sau giờ làm việc vận động mệt mỏi. Bước đầu khảo sát điều tra ghi nhận số liệu hiện trạng, đánh giá ưu, khuyết điểm địa điểm thiết kế có diện tích 560m². Thông qua việc xem xét đánh giá kỹ lưỡng từ những số liệu và ý kiến nhu cầu cần thiết cho công trình, từ đó đưa ra phương án thiết kế phù hợp từ việc lên ý tưởng sơ đồ công năng, thiết lập bản vẽ tay sơ bộ trên giấy, đến lên ý tưởng và trình bày bản vẽ chuẩn hoàn chỉnh trên máy với hai phương án thiết kế gồm: (1) Phương án 1: Thiết kế cảnh quan quán cà phê sân vườn phong cách hiện đại, bố cục tự do với ý tưởng thiết kế bắt nguồn từ “Hoa sen”. Điểm nhấn chính của phương án này là khu vực trung tâm của quán với hình ảnh bông hoa sen nở rộ được cách điệu đẹp mắt. Phương án chú trọng vào tăng diện tích khách ngồi và bóng mát cây xanh. Để thực hiện phương án này, chi phí cây xanh là 126 triệu đồng. (2) Phương án 2: Thiết kế cảnh quan quán cà phê sân vườn theo phong cách hiện đại, bố cục hình học với chủ đề lấy ý tưởng thiết kế là “Nước”. Chủ yếu lấy hình tượng của thác nước chảy làm điểm thiết kế chính cho công trình. Ở phương án này chú trọng lấy không gian cà phê là chủ yếu, kết hợp cây kiểng lá nhỏ trang trí cùng dù che và một số cây bóng mát được trồng ở vị trí che ánh nắng gắt. Từ khóa: phong cách hiện đại, bố cục hình học, bố cục tự do